

ĐẢNG BỘ QUẬN HÀ ĐÔNG  
ĐẢNG ỦY CƠ QUAN UBND QUẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Đông, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Số 55- CV/ĐU

Về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư  
Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống  
đại dịch COVID-19

Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan UBND quận.

Thực hiện Công văn số 644-CV/QU ngày 30/7/2021 của Quận ủy Hà Đông về “Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19”, Đảng ủy cơ quan UBND quận yêu cầu các chi bộ khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cấp ủy chi bộ quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên và bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực để thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, ... Các cấp ủy chi bộ, cơ quan, đơn vị, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 từ Trung ương tới cơ sở phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực; chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh; linh hoạt, sáng tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc hệ trọng này”. Nhân dân trong Quận tin tưởng, ủng hộ và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố để “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, chung tay chống dịch”. Từng cán bộ, công chức, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan UBND quận gương mẫu thực hiện và vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

2. Các cấp ủy chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ (Phó Bí thư chi bộ đối với chi bộ chưa có Bí thư) rà soát và chấn chỉnh ngay việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội tại cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch cụ thể phân công, phân nhiệm rõ ràng từng thành viên; báo cáo đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách; tổ chức thực hiện đồng bộ và tăng cường kiểm tra, giám sát.

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố tại các cơ quan cơ quan,

đơn vị; đề xuất hình thức xử lý đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch.

4. Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ cơ quan UBND quận chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh của đơn vị. Thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn về giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố tại các cơ quan, đơn vị; phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tăng cường đi kiểm tra đột xuất việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; để kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các trường hợp vi phạm tại cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách.

Đảng ủy cơ quan UBND quận yêu cầu các chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VPĐU.

3

**T/M ĐẢNG ỦY  
PHÓ BÍ THƯ**



**Lê Thành Công**